

ข่าวเลขที่ 69

12 มิถุนายน 2563

## จурินทร์ ตรวจสอบพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 4

### ลู่หาดีใหญ่-สงขลา เป็น 1 ใน 878 อำเภอ ลดทั่วไทยถูกใจทั่วประเทศ

นายจूरินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบเยี่ยมโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 4 ที่ตลาดน้ำคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยพามาถึงจุดนี้ นายจूरินทร์เปรยกับชาวบ้านที่นั่นร่ว ว่ายังไม่ได้รับประทานอาหารเลยจนกระทั่งเวลานี้เพราะไปมาหลายที่รู้สึกหิวแต่ก็ต้องอดทน และช่วงท้ายทุกคน ได้ร่วมทำไข่เจียวกะทะยักษ์แจกจ่ายประชาชนที่มารอดด้วย

นายจूरินทร์ กล่าวว่า จุดนี้มาติดตามนโยบายโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 4 ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องมาจาก Lot 1, 2 และ 3 สำหรับก่อนหน้านี้เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือ จากห้างสรรพสินค้าระดับชาติและระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งลดราคาสินค้าสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ทั้งหมด 6 หมวดด้วยกัน รวมแล้วทั้งหมด 4,845 รายการ และได้ดำเนินการมาจนกระทั่งถึง Lot ที่ 4 เพิ่มเติม เป็นกรณีพิเศษ คือ มีการเคลื่อนที่ไปลดราคาสินค้าทุกอำเภอทั่วประเทศทั้งหมด 878 อำเภอด้วยกัน โดยมีสินค้าเด่น ๆ ที่จำเป็นต่อการครองชีพในชีวิตประจำวันลดราคา เช่น 1.ไข่ไก่ตามโครงการพาณิชย์ลดราคา Lot 4 นั้นจะขายแค่ ฟองละ 2 บาท แพ็คหนึ่งมี 10 ฟอง ก็ 20 บาท 2.ข้าวสารห่ากิโลกรัมต่อถุงเป็นข้าวสาร ของ อคศ. ที่คุณภาพดี ขายแค่ถุงละ 95 บาท 3.น้ำมันปาล์มขวดซึ่งปกติจะราคาประมาณ 41- 42 บาท แต่สำหรับพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot ที่ 4 นั้นจะขายแค่ขวดละ 30 บาท 4.น้ำตาลจะขายกิโลกรัมละ 20 บาท และรายการที่ 5.ปลากระป๋องจะขายในราคากระป๋องละ 10 บาท ส่วนรายการสุดท้ายอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดที่มีความหลากหลาย ของสินค้าจะลดราคาสูงสุดถึง 68%

"โครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 4 รวมแล้วมีสินค้านำรวมลดราคา คือ 1.กลุ่มประกอบด้วยอาหารและเครื่องดื่ม 2.อาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง 3.ซอสปรุงรส 4.ของใช้ประจำวัน 5.ผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย 6.ผลิตภัณฑ์ซักล้าง รวมแล้วทั้งหมด 6 หมวดสินค้านี้ จะลดราคาทั้งหมด 7,158 รายการด้วยกัน และจะลดราคาไปจนกระทั่งถึงปลายเดือนกรกฎาคม 2563 ทயอยดำเนินการจนครบทุกอำเภอ 878 อำเภอ ทั่วทั้งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงประสบภัยโควิด-19 นี้" นายจूरินทร์กล่าว